
Hverfisráð Árbæjar 
 
Ár 2015, þriðjudaginn 3. febrúar, var haldinn 110. fundur hverfisráðs Árbæjar. Fundurinn var 
haldinn í Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts og hófst hann kl. 16:15. Viðstödd voru: 
Þorkell Heiðarsson, formaður, Jónína Ingibjörg Samúelsdóttir, Margrét Guðnadóttir, Björn 
Gíslason, Hildur Oddsdóttir, og Elvar Örn Þórisson, formaður íbúasamtaka Árbæjar. Einnig 
sat fundinn Trausti Jónsson, verkefnisstjóri ÞÁG sem ritaði fundargerð. 
 

Þetta gerðist: 
 
1. Leiðarkerfisbreytingar Strætó bs.  

Ragnheiður Einarsdóttir frá Strætó bs. tekur sæti á fundinum og kynnir helstu 
breytingar. 
Formanni og varaformanni falið að undirbúa bókun á milli funda. 

 
2. Hverfisskipulag. 

Ragnheiður Einarsdóttir víkur af fundi kl. 16:50.  
Kynning. 
Björn Gíslason víkur af fundi kl. 17:10. 
 

3. Deiliskipulagsbreyting í Hádegismóum 1 – 3.  
Bréf frá umhverfis- og skipulagssviði, dagsett 21.01. 2015 lagt fram til kynningar.  

 
4. Önnur mál. 

a. Fundartímar fram á vor. 
Samþykkt að halda fyrsta þriðjudegi í hverjum mánuði. Formaður kannar 
jafnframt afstöðu hverfisráðs fulltrúa til aukafunda.  

b. Næsti fundur. Tillaga gerð að sameiginlegum fundi með hverfisráði Grafarholts 
og Úlfarsárdals.  

c. Lóðamál í Björnslundi.  
d. Betri hverfi 2015. Kosning í lok febrúar. 
 

Fundi slitið kl. 17:50 
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